

## **Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Con đường dẫn đến phục hồi khí hậu đang bị cản trở bởi lòng tham tạm bợ'**

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Devin Watkins)



Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người tham dự Hội nghị thượng đỉnh ở Vatican về cuộc khủng hoảng khí hậu và khuyến khích cộng đồng quốc tế tận dụng sức mạnh tái tạo thiên nhiên để hướng tới khả năng phục hồi khí hậu.

Học viện Khoa học và Khoa học Xã hội Giáo hoàng đang tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày tại Vatican quy tụ các thị trưởng, thống đốc và chuyên gia để thảo luận về chủ đề: "Từ khủng hoảng khí hậu đến khả năng phục hồi khí hậu".



Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến với những tham dự viên Hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm, ngày thứ hai của đại hội.

Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha buồn về những dữ liệu ngày càng tồi tệ liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp "để bảo vệ con người và thiên nhiên".

Khi các quốc gia phát triển chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn của sự biến đổi khí hậu, ngài hỏi các nhà lãnh đạo chính trị từ nhiều quốc gia khác nhau rằng “chúng ta đang làm việc cho một nền văn hóa sự sống hay một nền văn hóa sự chết”.

Đức Thánh Cha nói: “Các quốc gia giàu có hơn, khoảng 1 tỷ người, sản xuất hơn một nửa lượng chất gây ô nhiễm làm hủy hoại nhiệt độ”. “Ngược lại, 3 tỷ người nghèo đóng góp ít hơn 10% nhưng họ phải gánh chịu 75% thiệt hại.”

### **Từ nạn nhân của khủng hoảng khí hậu đến tác nhân thay đổi**

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng việc hủy hoại môi trường là “một hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa” và là một “tội” gây nguy hiểm cho tất cả mọi người.



ĐTC nói: “Chúng ta thấy mình phải đối diện với những thách thức mang tính hệ thống tuy khác biệt nhưng có mối liên hệ với nhau: biến đổi khí hậu, làm hủy hoại đa dạng sinh học, suy thoái môi trường, chênh lệch toàn cầu, thiếu an ninh lương thực và các mối đe dọa đối với phẩm giá của các dân tộc bị ảnh hưởng bởi chúng”.

Mỗi vấn đề này, Đức Thánh Cha nói phải được giải quyết khẩn cấp và tập thể để bảo vệ người nghèo trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những người phải chịu nhiều hậu quả lớn lao.

Tuy nhiên, ĐTC lưu ý, những người nữ đó không chỉ đơn thuần là nạn nhân của biến đổi khí hậu mà còn là “động lực mạnh mẽ để phục hồi và thích ứng chúng”.

### **Chống lại lòng tham và chủ nghĩa làm ăn nhanh**

Đức Thánh Cha lên án guồng máy chính trị toàn cầu và quốc gia đang cản trở các hành động nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước sự biến đổi khí hậu.

ĐTC nói: “Một tiến trình có trật tự đang bị cản trở bởi sự theo đuổi tham lam những lợi ích ngắn hạn bằng cách gây ô nhiễm do các ngành công nghiệp và bởi sự lan tỏa những thông tin sai lệch, tạo ra sự nhầm lẫn và cản trở những nỗ lực chung để thay đổi hướng đi”.

ĐTC nói, các cộng đồng đang tan rã và các gia đình buộc phải ly tán, đồng thời cho biết thêm rằng ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm.

Khoảng 3,5 tỷ người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và do đó có nhiều khả năng phải di cư hơn, khiến cuộc sống của họ gặp nguy hiểm trong “những hành trình tuyệt vọng”.

### **Kêu gọi thay đổi chính trị**

Để đối phó với cuộc khủng hoảng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng kêu gọi chân thành tới các thành viên mà Hội nghị bầu ra.

Cùng với họ, ĐTC kêu gọi một “cách tiếp cận phổ quát và hoạt động kiên quyết” để mang lại sự thay đổi về phương hướng chính trị.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “đảo ngược đường cong nóng lên toàn cầu” bằng cách giảm một nửa tốc độ nóng lên trong 25 năm tới.

Cuối cùng, ĐTC kêu gọi các nhà hoạch định chính sách khai thác sức mạnh tái tạo từ thiên nhiên để loại bỏ một lượng lớn carbon dioxide khỏi khí quyển. ĐTC đặc biệt đề cập đến lưu vực sông Amazon và Congo, các đầm lầy than bùn, rừng nước mặn, đại dương, rạn san hô, đất nông nghiệp và các tảng băng.

ĐTC nói: “Cách tiếp cận những toàn diện này có thể chống lại sự biến đổi khí hậu, đồng thời đối diện với cuộc khủng hoảng kép về sự hủy hoại đa dạng sinh học và bất bình đẳng bằng cách nuôi dưỡng các hệ sinh thái duy trì sự sống”.

### **Khẩn trương, nhân ái, quyết tâm**





Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những nỗ lực nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp và tình đoàn kết toàn cầu, cũng như một “cấu trúc tài chính mới” để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia ở miền Nam và các hải đảo bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

“Cần phải hành động khẩn trương, với lòng nhân ái và quyết tâm vì nguy cơ đã ở mức báo động!”

